



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ในตำแหน่ง นิติกร และตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นิติกร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ นั้น

จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ	เลขประจำตัวสอบ ของผู้สมัคร
ตำแหน่ง นิติกร ๑) มีความรู้ในวิชากฎหมายและมีความ สามารถในการใช้กฎหมาย อย่างเหมาะสม ๒) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการสหกรณ์ ๓) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ๔) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม	วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น ชั้น ๓ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	นก ๐๐๑ ถึง นก ๐๒๘

<p>ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และวิธีการประเมิน</p>	<p>วัน เวลาและสถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ</p>	<p>เลขประจำตัวสอบ ของผู้สมัคร</p>
<p>๕) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่</p> <p>๖) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และ สรุปเหตุผล วิธีการประเมิน ประเมินโดยการสอบข้อเขียน ปรนัยและอัตนัย</p>		
<p>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์</p> <p>๑) ความรู้ด้านบัญชีและสามารถให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่มี อยู่ในความรับผิดชอบ</p> <p>๒) ความรู้ในวิชาการสหกรณ์อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการสหกรณ์</p> <p>๔) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๕) ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่า ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่</p> <p>๖) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่</p> <p>๗) ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล วิธีการประเมิน ประเมินโดยการสอบข้อเขียน ปรนัยและอัตนัย</p>	<p>วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น ชั้น ๓ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น</p>	<p>จพส ๐๐๑ ถึง จพส ๐๐๕</p>

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒

จังหวัดขอนแก่นจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เลขที่ ๑/๑๑๒ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และทาง <https://khonkaen.web.cpd.go.th>

ง) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ	เลขประจำตัวสอบ
๑) มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ ๒) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การส่งสมความเชี่ยวชาญในงานจริยธรรมและความร่วมแรงร่วมใจ วิธีการประเมิน ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์	วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ชั้น ๓ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตำแหน่ง นิติกร รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๘.๕๕ น. เริ่มเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รายงานตัวเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๒๕ น. เริ่มเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	จังหวัดขอนแก่นจะประกาศให้ทราบภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้
ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตน
เป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายัดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะ
ไม่สุภาพดังกล่าว กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๕. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงาน และสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๕.๑ ผู้เข้าสอบจะต้องจัดหาเครื่องเขียนปากกาสีน้ำเงิน (อนุญาตให้นำ
เครื่องคิดเลขแบบไม่มีโปรแกรมเข้าห้องสอบได้) นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษหรือวัสดุอุปกรณ์ที่
จังหวัดขอนแก่นจัดไว้ให้โดยเฉพาะ

๕.๒ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๕.๓ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

๕.๔ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด

๕.๕ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๕.๖ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว
๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๕.๗ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๕.๘ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิด
ที่ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะนั้น

๕.๙ เขียนชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบ และเลขประจำตัวสอบเฉพาะในที่
ที่กำหนดให้เท่านั้น

๕.๑๐ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือ
บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

๕.๑๑ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้

๕.๑๒ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น

๕.๑๓ เมื่อหมดเวลา และคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุด
ทำคำตอบจะต้องหยุดทันทีและจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้
อนุญาตแล้ว

๕.๑๔ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๕.๑๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๕.๑๖ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ฉ) จังหวัดขอนแก่นจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เลขที่ ๑/๑๑๒ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และทาง <https://khonkaen.web.cpd.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวหนึ่งฤทัย เรืองสว่าง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ตำแหน่ง นิติกร

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ลงวันที่ ๓๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
นก ๐๐๑	นางวชิรญาณ จิตรสายธาร	
นก ๐๐๒	นางสาววรรณพร สุรโคตร	
นก ๐๐๓	นางสาวอภิญญา ประดับวงษ์	
นก ๐๐๔	นางสาวฐานิตา นาสมวาส	
นก ๐๐๕	นายกฤษฎา สำราญพิทักษ์	
นก ๐๐๖	นายเทพบุตร จันณรงค์	
นก ๐๐๗	นางสาวอภิญญา ไพรเถื่อน	
นก ๐๐๘	นางสาวควีนอรนุช สุทธิขจร	
นก ๐๐๙	นางสาวชนนิกานต์ มุมจินดา	
นก ๐๑๐	นางสาวณัฐพร มาตรฐานสมบัติ	
นก ๐๑๑	นายภัทรวุฒิ ปัจจัยเตร	
นก ๐๑๒	นายนราธิป มูลสมบัติ	
นก ๐๑๓	นางสาวปรีญาภรณ์ ขอนสัก	
นก ๐๑๔	นางสาวบุญสิตา มะลิซ้อน	
นก ๐๑๕	นายนฤเบศร์ พุฒธาอามาศย์	
นก ๐๑๖	นางสาวรัชชา ชนะภักดี	
นก ๐๑๗	นางสาวกาญจนา ทวีกันต์	
นก ๐๑๘	นางสาวชุตินา บุญอนันต์	
นก ๐๑๙	นายกวินพัฒน์ มณีชื่น	
นก ๐๒๐	นางสาวรำไพระ ชัยบุญ	
นก ๐๒๑	นางสาวพิมพ์อ่อนงค์ พลศรีเมือง	
นก ๐๒๒	นายกันตชาติ ยลวิลาศ	
นก ๐๒๓	นางสาววาสิณฐิ ศรีเมืองทอง	
นก ๐๒๔	นายภัสรพี จำนงภักดี	
นก ๐๒๕	นางสาวจิตราวดี โพธิ์ศรี	
นก ๐๒๖	นางสาวกรกช บำรุงรัตน์	
นก ๐๒๗	นางสาวพิมพ์ชนก สิงห์ชฎิต	
นก ๐๒๘	นางสาวสิริญา คุสกุล	

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
จพส ๐๐๑	นางสาวปนัดดา คำคม	
จพส ๐๐๒	นางสาวศิวพร พิมพ์ทอง	
จพส ๐๐๓	นางเรวดี ศรีหนองเม็ก	
จพส ๐๐๔	นางสาววิสรา ตรีทศ	
จพส ๐๐๕	นางสาวภิรมยา บุผาลา	

